

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  
นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติไม่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาใช้บังคับระบบจำแนกตำแหน่งแบบแห่ง โดยให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในเรื่องใดได้ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. นำมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมในเรื่องนั้นมาใช้บังคับไปพลางก่อน หรืออาจกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขไว้ในมาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่ รวมทั้งมาตรการอื่นใดเท่าที่จำเป็นมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแต่กรณี นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นว่า ในระยะเริ่มแรกเมื่อเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแห่งแล้วมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงประเภทและระดับตำแหน่ง รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และใช้ตำแหน่งตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จึงมีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗